

พระตั้งให้พรนายกฯ 16ปี

'แจ้'ทำ ผู้ตรวจเร่งเชือด
'ปู'ปลื้มพระให้พรนายกฯ
□ อ่านต่อหน้า 10

● นายกฯ □ ต่อจากหน้า 1

16 ปี' ทวีร์นภขมีนวันที่สอง ลุยมหาสารคาม ถกทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ด้าน สร้างรายได้ ชั่งขึ้น ลดเหลื่อมล้ำ ชุมชนเติบโตสู่สิ่งแวดล้อม พัฒนาคมนาคม นายกฯ หวังให้สารคามเป็น อับการศึกษา โฆยกบร.เผยผลทวิร์นภขมีน เวิร์กช็อป-จัดโซนนิ่งเกษตร 2 จังหวัด สมข. เผยจับตากลุ่มซื้อล้มรัฐบาล จตุพรเตือน รัฐบาล ย้ำควรดันร่างนิรโทษฯ ก่อน มาร์ก ซัดทวิร์นภขมีน หวังสร้างความชอบธรรมคืน กฎหมายเข้าสภา ปชป.เรียกร้องรัฐบาล 8 ข้อ คำรณวิทย์ชี้คดีร้องผู้ตรวจฯ เรื่องเก่าที่ตร. ตรวจสอบแล้ว เผอิหโหลกรรมให้ทุกคน นายกฯทวิร์นภขมีนวันที่ 2

วันที่ 15 ก.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาลหรือทวิร์นภขมีนวันที่ 2 ที่จ.บุรีรัมย์ และจ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. โดยเวลา 08.40 น. นายกฯ พร้อมด้วยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง, นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม, นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง, พล.ต.ต.ธวัช บุญเพ็ญ รองเลขาธิการนายกฯ, นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกฯ, นายธีรรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกฯ, พล.ต.อ.

อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินทางจากโรงแรมตักสิลาไปยังวัดพุทธมงคล ด.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ และรมว.

▽ ยาว 16 ปี - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กราบนมัสการพระครูอนุรักษพุทธมงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ระหว่างทวิร์นภขมีน โดยพระครูอนุรักษให้พรเป็นนายกฯ ยาว 16 ปี เมื่อ 15 ก.ค.



กลาโหมพร้อมคณะสักการะพระพุทธรูปมงคล หรือพระยืน ซึ่งเป็นพระมีลักษณะงอกออก จากต้นโพธิ์ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและเชื่อ ในความศักดิ์สิทธิ์ว่าขออะไรก็ได้ อย่างนั้น เนื่องจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เคยมาที่นี่และมีชาวบ้านนำเลขท้ายทะเบียน รถของพ.ต.ท.ทักษิณ เลข 11 ไปซื้อหอย จน ถูกกันถั่วหน้า ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์นั่งรถตู้ ทะเบียน นก 2222 มหาสารคาม จึงถูก ประชาชนจับตามองเป็นพิเศษ

‘ปู่’เผยเห็นปชช.แล้วมีกำลังใจ

จากนั้นนายกฯ และรวม.กลาโหมเข้ากราบ นมัสการพระครุฑนุรักษ์พุทธรูปมงคล เจ้าอาวาส วัดพุทธรูปมงคล และนายกฯ เล่าเรื่องการลงพื้นที่ ครั้งนี้ บอกว่ารู้สึกเหนื่อย แต่เมื่อเห็น ประชาชนมาให้การต้อนรับจำนวนมากก็รู้สึก ดีใจ และมีกำลังใจทำงาน พระครูปัญญาวิชัย ให้พรนายกฯ ว่า ขอให้สมปรารถนา ทุกประการ แม้จะเหนื่อยในการทำงาน ขอให้สู้และอดทน ทำงานเพื่อประชาชน เพราะประชาชนเอาใจ ช่วยอยู่ ขอให้เป็นนายกฯ 16 ปีและขอให้ แสบปี เพราะพ.ต.ท.ทักษิณเคยมาวัดนี้ ถือว่า เดินตามรอย ทั้งนี้ พระครุฑนุรักษ์ได้มอบ พระพุทธรูปพระประธานกันทรวิชัยและภาพ พระยืน พร้อมกรอบรูปให้นายกฯ กราบไหว้ เพื่อเสริมมงคล พร้อมพรมน้ำพระพุทธรูปมนต์ให้ กับนายกฯ และคณะด้วย

ทั้งนี้ มีประชาชน จ.มหาสารคาม และ จังหวัดใกล้เคียงรอดูต้อนรับนายกฯ จำนวน มาก ต่างขอจับมือนายกฯ และถ่ายภาพคู่ บาง คนร้องไห้เข้าสวมกอด กล่าวว่า มารอนายกฯ ตั้งแต่เช้าแล้ว ได้เจอตัวจริงก็ดีใจ ขณะที่นาย ยุรพันธ์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารวม.มหาดไทย เดินตามหลังนายกฯ ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงเข้ามาถ่ายรูป จับมือ สวมกอด และหอมแก้ม ด้วยเช่นกัน

ถกทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ด้าน

เวลา 09.30 น. นายกฯ และรวม.กลาโหม พร้อมคณะเดินทางมาที่โรงแรมตักสิลา เพื่อ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทำตัว ชีววัดการพัฒนาระดับจังหวัด จ.มหาสารคามและบุรีรัมย์ ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีนาย อาคม เดิมพิทยาสกุล เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ จ.มหาสารคาม และ บุรีรัมย์ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุม

นายกฯ กล่าวมอบนโยบายว่า การลงพื้นที่ เพื่อมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทำตัวชี้วัดการ พัฒนา จ.มหาสารคาม และบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและปรับแผน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ให้เกิด การเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 2.ลดความเหลื่อม ล้าทางสังคม 3.การรองรับการเติบโตของ ชุมชนใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.การ เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ กมนาคมขนส่งและการบริหารจัดการน้ำ

มุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชน

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า รัฐบาลต้องการ บูรณาการทำงานในแต่ละกระทรวง ปฏิบัติ งานโดยยึดจังหวัดเป็นศูนย์กลาง โดยการ ประชุมแผนยุทธศาสตร์จังหวัดจะนำตัวเลข ทางสถิติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น ตัวชี้วัด เพื่อแสดงตัวเลขของแต่ละจังหวัดว่า มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร และจะให้ กระทรวงที่เกี่ยวข้องลงไปทำงานในจังหวัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ อย่างเต็มที่ รวมทั้งเพื่อหาจุดมุ่งหมายเดียวกัน เมื่อรับทราบปัญหาแล้วจะได้นำไปวิเคราะห์ หาจุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อตอบโจทยรัฐบาลที่ ต้องการสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า นอกจากนั้นเพื่อ บูรณาการงานในพื้นที่ รับฟังปัญหาในพื้นที่ และจะใช้งบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน บาทมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ขณะที่งบฯ 2 ล้านล้านบาทด้านโครงสร้างพื้นฐานจะสร้าง รถไฟรางคู่และถนนเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง กมนาคม เมื่อเกิดการลงทุนโครงการดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดการจ้างงาน จ้างคนในพื้นที่ ชุมชน ซึ่งเศรษฐกิจของจังหวัดมีความสำคัญ ซึ่งต้องเติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ

หนุนบัณฑิตใหม่เป็นเจ้าแกนน้อย

เวลา 11.00 น. ที่อาคารบรมราชกุมารี มหา วิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) น.ส.ยิ่งลักษณ์

พร้อมด้วย รวม.มหาดไทย และ รวม.วิทยา ศาสตร์ฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากอธิการ บัติ ถึงการจัดยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาคของ จ.มหาสารคาม โดย นายกฯ กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้มหาวิทยาลัย ผลักดันบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นไปตามยุทธ ศาสตร์ที่ตั้งไว้ เน้นการสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ โดยให้นำเรื่อง อุดสาหกรรมแปรรูปเข้ามาส่งเสริมให้นัก ศึกษาเป็นเจ้าแกนน้อยให้ได้

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายกฯ พบปะกับ นิสิตนักศึกษาจาก มมส.และมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กว่า 100 คน โดย นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายรัฐบาลเรื่อง กองทุนตั้งตัวได้ รัฐบาลอยากเห็นบัณฑิตที่ อยากรับงานเป็นเจ้าแกนน้อยเริ่มต้นประกอบอาชีพ ซึ่ง มหาวิทยาลัยจะมีศูนย์บ่มเพาะ ให้ทุนและเป็น พี่เลี้ยงกับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยและ ธนาคารจะมีทุนให้เงินก้อนแรกประกอบ กิจการ จึงอยากให้นักศึกษาใช้โอกาสนี้สร้าง อนาคตตัวเอง

เตรียมปฏิรูปกองทุน‘กยศ.’

จากนั้นนายกฯ เปิดให้ตัวแทนนักศึกษา 3 คนตั้งคำถาม โดยนายกองค์การนิสิต มมส. ถามถึงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าประชาคมอาเซียน ซึ่งนายกฯ ตอบว่า อยากรับสนุนเรื่องภาษา อย่างน้อยภาษาอังกฤษและภาษาชาติในกลุ่ม อาเซียน และต้องเข้าใจศีกษาของแต่ละประ เทศด้วย ซึ่งในวันที่ 16 ก.ค. ผู้ว่าฯ ทวีปประเทศ จะประชุมกับ รวม.มหาดไทย โดยเชิญทูตชาติ อาเซียนประจำประเทศไทยร่วมหารือด้วย

ประธานสภานิสิต มมส.ถามว่า จะสนับ สนุนหรือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ มหาสารคามอย่างไรในการจะเข้าประชาคม อาเซียน นายกฯ กล่าวว่า ถ้ามองในมุม สาธารณูปโภคจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำและจะมี ถนน รถไฟรางคู่ที่จะเชื่อมต่อจังหวัดอื่นๆ

ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มรม. ถาม ถึงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จำนวน โควตาไม่เพียงพอ เพราะมีโควตาเพียง 300 ทุน แต่นักศึกษาลดทะเบียนขออยู่ 1-2 พันคน และ ขอให้เพิ่มอีก 1,000 ทุนได้หรือไม่ เมื่อ 4-5 ปี ก่อนมีทุนให้นักศึกษาทำงานในหน่วยงานใน สังักัดของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกองทุนนี้

ได้หายไป และจะสานต่อหรือไม่ นายกฯ มอบให้นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ตอบคำถามแทนว่า กระทรวงการคลังและกยศ.กำลังจะปฏิรูประบบใหม่ภายในเดือนนี้ ที่จะตอบสนองกับความต้อง การของนักศึกษา

หนุนสารคามเป็นฮับการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่าย น.ส.ยิ่งลักษณ์ นำคณะไปรับฟังบรรยายสรุปการจัดการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มมส. ซึ่งคณะแพทย์ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจาก มมส.มีแผนสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง และ 1,000 เตียง โดยจะรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยนายกฯ ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลของ มมส. รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของมหาสารคาม และพบปะกับนิสิตนักศึกษาที่มาต้อนรับ

จากนั้นนายกฯ นำคณะเดินทางกลับมายังโรงแรมตักสิลา เพื่อกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ จ.บุรีรัมย์ และมหาสารคาม ต่อมาเวลา 15.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์แถลงสรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดและการลงพื้นที่ตลอด 2 วันที่ผ่านมา โดยนายกฯ อธิบายยุทธศาสตร์เป็นรายจังหวัดในแต่ละด้านทั้งการเกษตร การศึกษา ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุข และกล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องการให้สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเทคนิคใน จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้กับจังหวัดอื่นๆ เป็นฮับของการศึกษา รวมทั้งเป็นเมดิคัลฮับหรือศูนย์กลางทางการแพทย์ด้วย ส่วนการวิจัยพันธุ์ข้าวจะใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ให้พันธุ์ข้าวได้รับการรับรองเป็น GMP มากขึ้นด้วย

นายกฯ ระบุว่า การลงพื้นที่นั้นทำให้ได้เข้าใจปัญหาจริงๆ เพื่อให้จังหวัดทำงานร่วมกับสศช. เพื่อทำเวิร์กช็อปต่อไปในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ

ต่อเวลา 15.30 น. นายกฯ และคณะเดินทางไปยังสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน จ.ขอนแก่น และขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศเดินทางกลับกทม. ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 คอนเมือง เป็นอันจบภารกิจการลงพื้นที่

โยมกรบ.เผยเวิร์กช็อปจังหวัด

ด้านนายธีรศักดิ์ รัตนเสวี โยมกปรประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยถึงการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ว่า นายกฯ ยอยากเห็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละจังหวัดเพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดเวิร์กช็อปจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดสอดคล้องยุทธศาสตร์ โดยเลขาธิการสศช. กล่าวในที่ประชุมว่าการเวิร์กช็อปครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในภาคอีสาน โจทย์หลักของประเทศคือ 1.ความสามารถทางการแข่งขัน 2.ลดความเหลื่อมล้ำ 3.ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.การให้บริการของภาครัฐ และการจัดทำเวิร์กช็อปวันนี้ได้ทำดัชนีชี้วัดระดับจังหวัด การทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ SWOT Analysis และการจัดทำยุทธศาสตร์เบื้องต้นไว้แล้ว โดยสศช.แบ่งกลุ่มเมืองเป็น กลุ่มเมืองเกษตร กลุ่มเมืองอุตสาหกรรม กลุ่มเมืองท่องเที่ยว และกลุ่มเมืองชายแดน เพื่อจะได้เห็นถึงขนาดของเศรษฐกิจ

นายธีรศักดิ์กล่าวว่า เลขาฯ สศช.บอกว่าบุรีรัมย์มีแนวโน้มการขยายตัวของรายได้มากกว่ามหาสารคาม เนื่องจากได้เปรียบเพราะมีการค้าชายแดน แต่สัดส่วนคนจนของบุรีรัมย์มีมากกว่ามหาสารคาม โดยพื้นที่ของบุรีรัมย์มากกว่าเท่าตัวและมีประชากรมากกว่าจึงมีคนจนมากกว่า แต่มหาสารคามมีพื้นที่ป่ามากกว่าและมีการปลูกป่ามากขึ้น ส่วนบุรีรัมย์เน้นใช้พื้นที่ทำการเกษตร แต่ทั้งมหาสารคามและบุรีรัมย์มีปัญหาการเข้าถึงน้ำประปาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ ส่วนประสิทธิภาพของภาครัฐในบุรีรัมย์และมหาสารคามอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั้งประเทศ

จัดโซนนิ่งเกษตร 2 จังหวัด

โยมกรฐบาลกล่าวว่า สภาพัฒน์บอกว่าโครงการนำ 3.5 แสนล้านบาท จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้กับบุรีรัมย์และมหาสารคาม จึงต้องมีการจัดทำโซนนิ่งภาคการเกษตรทั้ง 2 จังหวัด เพื่อให้เกิดการต่อยอดจากการผลิต ต้องดูว่าพืชอะไรควรลด ชนิดไหนควรเพิ่ม โดยการจัดทำเกษตรโซนนิ่งต้องอาศัยแผนที่ 1:50000 และ 1:4000 ที่จะกำหนดพื้นที่ทำการเกษตรร่วมกัน ซึ่งการ

จัดโซนนิ่งต้องดูทั้งแผนที่ พันธุ์พืชที่จะปลูกรวมถึงการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและเมื่อเห็นว่าตลาดโลกต้องการสินค้าปลอดสารพิษจึงแนะนำว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์อาจเป็นทางเลือกที่สร้างรายได้ดียิ่งขึ้น เลขาฯ สศช.ยังแนะนำว่าในพื้นที่ชายแดนบุรีรัมย์ควรพัฒนาวัฒนธรรมชม เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกัน ให้แบ่งการประชุมตามกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าฯ เป็นประธานแต่ละกลุ่ม โดยมีสศช.และปลัดกระทรวงต่างๆ คอยช่วยประสานเพื่อทำแผนต่อไป

นายธีรศักดิ์ ระบุว่า นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการกบอ. กล่าวนำเสนอแผนที่ที่พบว่าหลายแห่งในบุรีรัมย์และมหาสารคาม ไม่เหมาะต่อการปลูกข้าว เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำ

สมช.จับตากลุ่มจ้องล้มรัฐบาล

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มหน้ากากขาวว่า ติดตามเพื่อประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ขณะนี้เป็นการชุมนุม ถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่มีการเลี้ยงกระแสไว้เพื่อยกระดับเนื่องจากใกล้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่ 1 ส.ค.นี้ โดยนำเอาร่างกฎหมายต่างๆ ที่จะพิจารณาในช่วงเปิดสภามาบันทึกบนรัฐบาล อาทิ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 57 ก็นำมาปั่นกระแสบ้างประมาดบางกระทรวงมากล่าวหาว่าไม่มีความโปร่งใส ร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม หรือแม้กระทั่งน้ำเรื่องคลิปเสียงคล้าย 2 บุคคลสำคัญมาโจมตีเพื่อสร้างเงื่อนไขล้มรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลจะต้องชี้แจงให้ได้

เลขาธิการสมช. กล่าวว่า การชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ เพราะชุมนุมแยกกัน 2 สถานที่ คือที่สวนลุมฯ และที่เซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากแกนนำทั้งสองกลุ่มกำลังชิงการนำกันอยู่ จึงไม่เป็นเอกภาพมากนัก และยังไม่มีการออกแถลงการณ์

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกฯ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มหน้ากากขาวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิที่ทำได้ ถือเป็นความเห็นต่าง แต่อย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือทำผิดกฎหมาย คนไม่หนักใจและยอมรับว่าการชุมนุมของคนหนุ่มมานั้นดูแปลก แต่เป็น

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแล

จตุพรจี้รบ.ดันร่างนิรโทษ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ว่าที่ประธานกลุ่ม นปช. กล่าวถึงพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มจะ เลื่อนร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี'57 ขึ้นมา พิจารณาเป็นวาระแรก แทนร่างพ.ร.บ.นิรโทษ กรรม ฉบับนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ ว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นรอยต่อสำคัญ ระหว่างชะตากรรมผู้บริสุทธิ์ที่ถูกคุมขังนาน กว่า 3 ปี และสภามีมติเลื่อนขึ้นมาเป็นวาระ พิจารณาที่ 1 ขณะที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี'57 จะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ต.ค. ยังมีเวลา อีกมากพอจะพิจารณาได้ทัน และการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ วาระ 2 และ 3 ใช้เวลา ไม่เกิน 4 วัน ดังนั้นไม่ควรมาทำให้ประชาชน เสียความรู้สึก ทั้งนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นความ จำเป็นของงบประมาณ แต่มีเวลาเหลือเพื่อทัน วันที่ 1 ต.ค. สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาล ต้องคิดให้มากคือคิดถึงหัวใจประชาชน ถ้ามุ่ง เรื่องเงินก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ และวันนั้น จะไม่มีประชาชนออกมาร่วมต่อสู้

“สุดท้ายพรรคจะเห็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจ แต่นี่เป็นการพูดจากคนที่รัก ผม เคยเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมกรรมการยุทธ ศาสตร์ ซึ่งได้คำตอบว่าให้มาหารือกันอีกครั้ง ก่อนเปิดสมัยประชุม ซึ่งผมจะย้ายจุดยืนเคม การเมืองไม่ใช่มองแค่วันนี้ แต่ต้องมอง 2 เดือนข้างหน้าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น บทเรียนมีให้เห็นแล้วจากกรณีร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท และเงิน 3.5 แสนล้านบาทใน โครงการน้ำ นี่ไม่ใช่ฟางเส้นสุดท้ายระหว่าง พรรคและคนเสื้อแดง แต่เดือนสติให้รู้ว่าควร ทำอะไรก่อนหลัง กว่าจะป็นรัฐบาลต้องแลก ด้วยชีวิต เลือดเนื้อ อะไรที่เป็นความสุขของ ประชาชนก็ควรทำ การเลือกเงินก่อนไม่ได้ หมายความว่าจะได้ใช้ แต่การเลือกประชาชน จะได้หัวใจ” นายจตุพรกล่าว

นพดลเผย'แก้ว'อยู่ในจีน

ที่พรรคเพื่อไทย นายนพดล ปัทมะ ที่ ปรีกษากฎหมายพ.ต.ท.ทักษิณ แสดงว่า ขณะนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้เดินทางออกจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาแล้ว หลังมาเคารพศพบิดา ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กัมพูชา ซึ่งการมา ครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางการเมือง หรือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ โดยพ.ต.ท.ทักษิณได้

เดินทางกลับกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนและจะอยู่ ที่จีนอีกสักระยะ จนถึงวันคล้ายวันเกิดที่ 26 ก.ค. ซึ่งจะมีพิธีทำบุญเล็กๆ ร่วมกับครอบครัว และคนใกล้ชิด แต่ยังไม่ระบุสถานที่ ส่วนที่ อยู่ในจีนและแถบเอเชียมากกว่าปกติ เนื่องจากไม่มีภารกิจในยุโรป ไม่ได้ใช้เงินตั้งเป็น ศูนย์ปฏิบัติการทางการเมือง

นายนพดลกล่าวถึงคลิปเสียงซึ่งอ้างเป็น การสนทนาระหว่างพ.ต.ท.ทักษิณและพล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหมว่า ยอมรับ ว่าคลิปเสียงบางส่วนเป็นเสียงของพ.ต.ท. ทักษิณจริง แต่เป็นการตัดต่อ ตนไม่เชื่อว่าเขา จะเรื่องคลิป จึงไม่ทราบช่วงไหนถูกตัดออกไป หรือเนื้อหาช่วงใดเป็นเสียงจริง รอให้นาย พานทองแท้ ชินวัตร ไปคุยกับอดีตนายกฯแล้ว มารายงานดีกว่า ทั้งนี้ไม่อยากให้เสียเวลาเรื่อง คลิป อยากให้ประเทศเดินหน้า ที่สำคัญไม่ อยากให้ปชป.ลาดการณโดยเฉพาะการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านสภากลาโหม คดีความ ของพ.ต.ท.ทักษิณ เป็นผลพวงจากการยึด อำนาจและเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์มาสอบสวน ยืนยันว่าเราไม่เคยคิดล้างผิดให้พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ต้องการล้างผลพวงรัฐประหาร ส่วนจะออก กฎหมายหรือดำเนินการอย่างไรในอนาคต ไม่มีใครคาดการณ์ได้ แต่ยืนยันจะไม่ดำเนินการนอกเหนือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

“กรณีกลุ่มไทยสปริงพาดพิงพ.ต.ท.ทักษิณ ใช้คำว่าป่วยทางจิต ทำให้เสียหาย พ.ต.ท. ทักษิณได้แผ่เมตตาให้บุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะ คู่แฝดบันลือโลก ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณไม่ใช่ เครื่องบินหรือใบตองแห้งที่จะถูกเผาได้ทุกวัน ขอใช้เหตุผล พูดคุยกันด้วยเมตตาดีกว่า ไม่ ควรใช้ความรุนแรงมาคุยกัน” นายนพดลกล่าว

มาร์ควิจารณ์'ทวิรัน'กมจีน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายกฯ และรมว.กลาโหมไปทวิรันกมจีนใน ภาควิศาน โดยระบุการทำโครงการต่างๆ ต้อง รอดเงินกู้จากพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ว่า รัฐบาลพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับ กฎหมายที่เอาเข้าสภา คนยืนยันมานานแล้ว ว่าไม่ได้คัดค้านการทำโครงการต่างๆ แต่ไม่ จำเป็นต้องกู้เงินหรือออกพ.ร.บ.กู้เงิน ส่วนที่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ระบุหาก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทไม่ผ่านสภา

รัฐบาลอาจยุบสภาและนำไปสู่การเลือกตั้ง ใหม่เพื่อให้ประชาชนตัดสินนั้น ก็เป็นสิทธิ์ ทำได้ แต่ขอเตือนว่าอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกฎหมาย ถึงเลือกตั้งใหม่ ขณะมา ไม่มีสิทธิ์ ทำอีก เพราะไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหน เขาบอกว่าไปขอเสียงข้างมากมาทำผิดกฎหมาย ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อเสียงข้าง น้อย ต่อส่วนรวม ต่อประชาชน ซึ่งไม่ใช่วิถี ทางประชาธิปไตย

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษก ปชป. แถลงถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ เรียกร้องประชาชน และทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือทั้งโครงการรับ จำนำข้าว โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสน ล้านบาท และพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เพราะรัฐบาลไม่ ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ และระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ทำ ทุกอย่างเหนือข้อบังคับ

ปชป.เรียกร้องรัฐบาล 8 ข้อ

นายชวนนท์กล่าวต่อว่า ดังนั้นขอเรียกร้อง ให้นำมาคุย ร่วมมือกับประชาชนใน 8 ประเด็น คือ 1.เปิดเผยตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำ ข้าว 2.ร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบ แก้ปัญหาการ โกงข้าว 3.ให้ความร่วมมือตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้าวเก่า ซึ่งคนแรกที่ต้อง ดำเนินการคือนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษก พรรคเพื่อไทย ที่นำข้าวเก่าไปแจกผู้ประสบ อุทกภัย ที่ จ.พังงา

นายชวนนท์กล่าวต่อว่า 4.ควรร่วมมือกับ องค์การอิสระ ตรวจสอบทุจริตโดยเฉพาะ ป.ป.ช. ที่เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ

□ อ่านต่อหน้า 11

● นายกฯ □ ต่อจากหน้า 10

3.5 แสนล้านบาท 5.ควรรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท 6.ควรทำคำสั่งแจงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน มี คำสั่งว่าการออกหนังสือเดินทางให้กับพ.ต.ท. ทักษิณ ขัดต่อระเบียบหนังสือเดินทางของ กระทรวงการต่างประเทศ 7.ขอทำให้นายกฯ ส่งคลิปเสียงการสนทนาคล้ายเสียงของพ.ต.ท. ทักษิณ และพล.อ.ยุทธศักดิ์ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็น คลิปเสียงจริงหรือไม่ และ 8.นายกฯ ควร ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่ประกาศไว้ในช่วงหา

เสียงว่า จะกระชากคำครองชีพ เพราะขณะนั้น
สินค้าอุปโภคบริโภค และพลังงานซบตัวสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบทุกประเภท

ผู้ตรวจฯเร่งยังไม่ได้ชี้'เจ็ด'ผิด

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษ
เกชา แห่งฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนัก
งานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีมีผู้ร้อง
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐูประจางค์ ผบ.น. ที่ไป
พบพ.ต.ท.ชินวัตรเพื่อระดับยศให้ อาจเข้า
ข่ายผิดจริยธรรม ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ระบุว่าด้วยจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน
2552 ตามมาตรา 38 ว่า ส่งเรื่องไปยัง พล.ต.อ.
อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และพล.ต.อ.
อมรินทร์ อัครวงษ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ร้อง ตั้งแต่วันที่
2 ก.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ (ตร.) ในฐานะผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้ต้นสังกัดตรวจ
สอบตามประมวลจริยธรรมที่มีอยู่ ภายใน 30
วัน ก่อนจะชี้แจงให้ผู้ตรวจฯ ทราบต่อไป

นายรักษเกชากล่าวด้วยว่า การส่งหนังสือ
ครั้งนี้ ไม่ได้ชี้ว่าพล.ต.ท.คำรณวิทย์กระทำผิด
แต่มีเหตุที่น่าสงสัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวต่อไป และผู้ตรวจฯไม่คิดว่า
หน่วยงานต้นสังกัดจะช่วยเหลือกัน เพราะทุก
อย่างต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริง และต้อง
ให้ความเคารพกับการดำเนินการของหน่วย
งานต้นสังกัด หากขอขยายเวลา ต้องพิจารณา
ตามเหตุและผลที่ร้องขอมา แต่หากหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพิกเฉย ทางผู้ตรวจฯ ต้องนำเรื่องมา
พิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ได้ทราบเรื่องนี้จาก
ข่าว แต่ยังไม่เห็นเอกสารดังกล่าว เนื่องจาก
ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดกับคณะของนายกฯ
ตามหลักการแล้วตนต้องตรวจสอบก่อนว่า
เรื่องที่ส่งมานั้นให้ตรวจสอบเรื่องอะไร ขอให้
ตนได้กลับไปดูเอกสารก่อน

คำรณวิทย์ชี้ถูกร้องเรื่องเก่า

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐูประจางค์ ผบ.น. กล่าว
ว่า กรณีนี้เป็นเรื่องเดิมที่ทางตร.ได้สอบไป
แล้ว ขณะนี้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาว่าจะมี
ผลอย่างไร ตนยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้คิด
อะไร เพราะการระดับยศเป็นประเพณีตั้งแต่
ร้อยตรีเป็นต้นมาทำให้ผู้ที่เคารพนับถือระดับ
ยศ ไม่ได้มีเจตนาอื่น ที่ผ่านมามีป.ช. ไม่ได้

เรียกคนไป แต่ยอมรับว่าไปจริงและทำตาม
ขั้นตอนทุกอย่างและเหตุเกิดนอกประเทศ
และไม่ได้ตามเรื่องเพราะถือว่าบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้
ได้ทุจริต ฉะนั้นถือเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไป
จะให้ใครติดยศก็ดูให้ ความเป็นธรรมต้องมี
ถ้าผู้รักษากฎหมายไม่ให้ความยุติธรรม บ้าน
เมืองจะอยู่ได้อย่างไร ตนเป็นนักกีฬา ชอบ
เล่นกีฬา แต่ไม่คิดชกได้เข็มขัด ติดสินบน
กรรมการ ตนเป็นตำรวจมีอุดมคติ ตนเป็น
แพทย์แผนไทยต้องมีจรรยาแพทย์

“ผมเคยปรึกษาหารือกับแม่แล้วเพราะอายุ
87 ปีแล้ว และยังเป็นครูสอนจริยธรรมด้วย
แล้วทำไมจะไม่นึกถึงจริยธรรม คิดว่าควรให้
ผู้ที่เคารพนับถือระดับยศให้ เลยกิดว่าน่าจะ
เป็นพ.ต.ท.ทักษิณ เนื่องจากเป็นนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจรุ่นที่ และตลอดเวลาที่ทำงานก็สั่ง
สอนให้ทำงานให้ประชาชนรัก ให้ตำรวจรัก
แล้วจะก้าวหน้า ไม่มีเรื่องทุจริตใดๆ เลย”
พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าว

ผบ.น.กล่าวอีกว่า จะดำเนินการอะไรกับ
ตนก็ยินดี หากป.ป.ช.ชี้ว่าผิดคิด ต้องหยุด
ปฏิบัติราชการก็ยินดี แต่ขอให้เร็วหน่อย อย่า
ช้าเพราะเหลือเวลาอีก 14 เดือนจะเกษียณแล้ว
และหลังเกษียณคงกลับไปทำงานที่มูลนิธิ เพื่อ
รักษาคณ ไซ้ที่บาดเจ็บเพราะได้บุญมากกว่า

เยอโหลให้ทุกคน

“ผมไม่โกรธแค้น ไม่อาฆาตใคร อย่างวัน
ที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา มีคนหนึ่งเข้ามาหาในยาม
วิกาล และเขียนคำที่ผมไปดำเนินการกับมือ
ที่กระทรวงกลาโหม ผมบอกลูกน้องว่าอย่าไป
ทำอะไร ให้เฉยๆ เพราะเป็นเรื่องของอารมณ์
บุคคล จากนั้นวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. ก็นำข่าว
กล่องมาขำอีก เป็นข่าวไข่มุก น้ำปลา แต่
ขาดกะเพรา มันเลยจืดไปหน่อย ผมก็ให้เจ้า
หน้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมาย
เพราะสื่อมวลชนทุกคนเห็นกันอยู่แล้ว ถ้ามว่า
โกรธแค้นหรือไม่ ผมไม่โกรธแค้น โหสิทุก
คน ไม่มีอะไรมากสบายๆ จากที่รักษาคณ ไซ้
เยอก็รู้ว่าเป็นเรื่องของกรรม ตอนนี้อยู่ในช่วง
แต่งตั้งโยกย้าย ข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออก
มาอีก จังหวะสอดคล้องกันพอดี” ผบ.น.
กล่าว

ด้านพ.ต.อ.สุคุณ พรหมยา รองผบ.น.1
ฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน กล่าวถึงกรณี
น.ส.ชิตชนก แผ่นสุวรรณ ผู้พิพากษาประจำ
สำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราว

ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ขับรดแก๊ง
โตโยต้า อัลติส บุกเข้ามาในบข.น. ตะโกน
คำทอการทำงานของตำรวจ 2 วันติดต่อกัน
กระทั่งก่อเหตุปาข้าวกล่องใส่รถแก๊งโตโยต้า
คัมรี่ รถประจำตำแหน่งผบ.น.ที่จอดอยู่หน้า
อาคาร เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า จะเรียก
สำนวนต่างๆ มาตรวจสอบ ทำเป็นเอกสาร
หลักฐานไป โดยจะต้องตรวจสอบตำแหน่ง
หน้าที่ว่าเป็นข้าราชการตุลาการใช่หรือไม่
โดยประสานทางศาล แล้วออกหมายเรียก
ส่วนจะทันในวันที่ 17 ก.ค. หรือไม่นั้น
พนักงานสอบสวนจะเริ่มออกหมายเรียก หาก
ยังไม่ติดต่อมาหรือติดต่อไม่ได้ ก็จะออกหมาย
เรียก ทั้งนี้ต้องผลสรุปจากการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวต่อไป